



การดำเนินงานเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
และประพฤติมิชอบ โรงเรียนบ้านเทวีดอนชม





คำสั่งโรงเรียนบ้านเทวีดอนขม

ครั้งที่ ๑ / ๒๕๖๖

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน
โรงเรียนบ้านเทวีดอนขม ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖

ด้วย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานให้จัดทำรายงานวิเคราะห์ ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ของโรงเรียนบ้านเทวีดอนขม เพื่อวิเคราะห์ ความเสี่ยงการดำเนินการ ภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษาซึ่งสอดคล้อง กับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และเป็นไปตามแนวทางการจัดทำงบประมาณ ในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประเด็นการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ภายใต้แนวทางหลัก ๓ แนวทาง ประกอบด้วย ๑) สร้างจิตสำนึกและปลูกฝังความซื่อสัตย์ สุจริต ๒. สร้างกลไกป้องกันการทุจริตและ ๓) เสริมสร้างประสิทธิภาพในการปราบปรามการทุจริต โรงเรียนบ้านเทวีดอนขมจึงแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต โรงเรียนบ้านเทวีดอนขม ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อเป็นการรองรับการประเมินคุณธรรมและความ โปร่งใส การดำเนินงานของสถานศึกษา(ITA) ตอบสนองนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและ เป็นไปอย่างมีคุณภาพมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลบรรลุตามวัตถุประสงค์ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการ ประกอบด้วย

๑. นายสายัญต์ ภูทัต	ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเทวีดอนขม	ประธานกรรมการ
๒. นายวิทยา ยาพรม	ครูโรงเรียนบ้านเทวีดอนขม	รองประธานกรรมการ
๓. นายพัลลภ รongแขวง	ครูโรงเรียนบ้านเทวีดอนขม	กรรมการ
๔. นางวิภาวดี แสงเสนาะ	ครูโรงเรียนบ้านเทวีดอนขม	กรรมการ
๕. นางสาววิริยาภรณ์ องค์กรนาม	ครูโรงเรียนบ้านเทวีดอนขม	กรรมการ
๖. นางสาวณัฐพร นนทะราช	ครูอัตราจ้าง	กรรมการและเลขานุการ

ให้คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งร่วมกันจัดทำรายงานวิเคราะห์ ความเสี่ยงเกี่ยวกับปฏิบัติงานเกิดผลประโยชน์ ทับซ้อน ของโรงเรียนบ้านเทวีดอนขม เพื่อวิเคราะห์ ความเสี่ยงในการดำเนินการภายใต้ โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และเป็นไปตามแนวทางการจัดทำงบประมาณในลักษณะ บูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประเด็นการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ให้ ประสบผลสำเร็จตามความประสงค์ ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและเพื่อประโยชน์ สูงสุดของทางราชการหากมี ปัญหาอุปสรรคใด ๆ ให้ รายงานต่อ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเทวีดอนขม ทราบทันที

ทั้งนี้ ตั้งแต่ บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๓ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖



(นายสายัญต์ ภูทศ)

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเทวีดอนขม

การประชุมวางแผนการจัดการความเสี่ยงการทุจริต



แผนจัดการความเสี่ยงป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

ปัจจัยที่ จะเกิดความเสี่ยง	โอกาสและผลกระทบ			มาตรการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ									ผู้รับผิดชอบ			
	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง		ไตรมาส ๒			ไตรมาส ๓			ไตรมาส ๔						
					ม.ค. ๖๖	ก.พ. ๖๖	มี.ค. ๖๖	เม.ย. ๖๖	พ.ค. ๖๖	มิ.ย. ๖๖	ก.ค. ๖๖	ส.ค. ๖๖	ก.ย. ๖๖				
๑. กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามระเบียบ	๑	๕	๕	๑. ควบคุม กำกับ ดูแลให้ข้าราชการ และบุคลากรให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และแนวทางการจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีพิเศษอย่างเคร่งครัด ๒. ควบคุม กำกับ ดูแลให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด้านการจัดซื้อจัดจ้างจัดทำรายงานสรุปการจัดซื้อจัดจ้างรายไตรมาสและเสนอให้หัวหน้าส่วนราชการรับทราบทุกครั้ง ๓. ควบคุม กำกับ ดูแลให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุและบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง รับรองถึงความไม่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้เสนองานในการจัดซื้อจัดจ้าง ๔. ควบคุม กำกับ ดูแลข้าราชการและบุคลากร ให้ปฏิบัติตาม พ.ร.บ การจัดซื้อจัดจ้าง อย่างเคร่งครัด	←											→	ฝ่ายงานบริหารงบประมาณ
๒ การใช้อำนาจหน้าที่ เรียกรับผลประโยชน์/การให้และการรับของขวัญสินน้ำใจ เพื่อหวังความก้าวหน้า	๑	๕	๕	๑. ควบคุม กำกับ ดูแลให้ข้าราชการบุคลากรให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไข ปัญหาการทุจริตของสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษาอย่างเคร่งครัด ๒. ควบคุม กำกับ ดูแลให้ข้าราชการบุคลากรให้ปฏิบัติ ตามระเบียบ ข้อบังคับ อย่างเคร่งครัด ๓. ควบคุม กำกับ ดูแลข้าราชการและบุคลากรปฏิบัติตามคู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน	←											→	ฝ่ายงานบริหารงานบุคคล

